

จันทร์เกษม เปิดรับตรงรอบแรก โควตาเรียนดี สมัครได้แล้ววันนี้

จันทร์เกษม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเภทรับตรงรอบแรก รวม ๕ คณะ พร้อมรับสมัครนักเรียนประเภทเรียนดีสนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ววันนี้

อาจารย์พิมพ์ลรัตน์ วนลันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว โดยรอบแรก ประเภทรับตรง เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.chandra.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ทั้งยัง เปิดรับสมัครนักเรียนประเภทเรียนดี โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สำหรับสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร มีทั้งหมด ๕ คณะ ดังนี้ คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับ ๒ หลักสูตร (ครุศาสตรบัณฑิต ๕ ปี) ได้แก่ เทคโนโลยีการศึกษา

และคอมพิวเตอร์ (ศิลปศาสตรบัณฑิต ๔ ปี) ได้แก่ จิตวิทยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับ ๓ หลักสูตร (ครุศาสตรบัณฑิต ๕ ปี) ได้แก่ ภาษาจีน (ศิลปศาสตรบัณฑิต ๔ ปี) ได้แก่ ภาษาไทย ดนตรีสากล บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (นิติศาสตรบัณฑิต ๔ ปี) นิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับ ๓ หลักสูตร (ครุศาสตรบัณฑิต ๕ ปี) ได้แก่ คณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์บัณฑิต ๔ ปี) ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี มัลติมีเดีย วิทยาศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยี วิศวกรรมโยธา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ๔ ปี) อิเล็กทรอนิกส์

และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับ ๓ หลักสูตร (เศรษฐศาสตรบัณฑิต ๔ ปี) ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (ศิลปศาสตรบัณฑิต ๔ ปี) ได้แก่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ (นิเทศศาสตรบัณฑิต ๔ ปี) ได้แก่ วารสารศาสตร์ดิจิทัล การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และสื่อใหม่

สุดท้าย คณะเกษตรและชีวภาพ รับ ๑ หลักสูตร (วิทยาศาสตร์บัณฑิต ๔ ปี) ได้แก่ วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร

ทั้งนี้ จะมีการเปิดรับสมัครนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษในเร็ว ๆ นี้ รวมถึงการเปิดหลักสูตรและสาขาวิชาอื่น ๆ เพิ่มเติม [อ่านต่อหน้า ๖](#)

มจร. จัดระเบียบทางเท้าใหม่ คืนความสุขให้ นศ. และบุคลากร

จันทร์เกษม เตรียมปรับเปลี่ยนทางเท้ารอบมหาวิทยาลัย พร้อมเดินหน้าจัดระเบียบใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุจากพื้นที่ที่มาติดต่อราชการจากภายนอก

นายคำนวน วาสนาเป็นสุข วิศวกรโยธาชำนาญการ กล่าวว่า ทางเท้าบริเวณมหาวิทยาลัยมีการชำรุด และมีการทรุดตัวของพื้น ทางมหาวิทยาลัยจึงได้เห็นถึงปัญหาที่ต้องเร่งรีบในการแก้ไข เพื่อให้นักศึกษา และบุคลากร ได้ใช้บริการได้อย่างดีที่สุดใน

“ในปัจจุบันมหาวิทยาลัย ได้มีทางเท้าไว้ให้บริการแก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมไปถึงบุคคลจากภายนอกที่เข้ามาติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย ทางเท้าที่มีอยู่ในปัจจุบันมีการชำรุดในบางส่วน เนื่องจากการกัดเซาะของพื้นทางเท้า

ที่เกิดจากสภาพฟ้าฝนจึงทำให้พื้นทรุด” นายคำนวน กล่าว

นายคำนวน กล่าวต่อว่า การปรับปรุงทางเท้าในครั้งนี้เป็นการปรับปรุงตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้เห็นถึงความสำคัญในการเปลี่ยนทางเท้าใหม่ให้มีความสวยงามและลดการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งโครงการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาการจัดการด้านกายภาพ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีสภาพพื้นที่ทางเท้าโดยรอบเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น

“การปรับปรุงทางเท้าของมหาวิทยาลัย เป็นโครงการที่ให้บริการแก่ทุก ๆ คนในมหาวิทยาลัย เนื่องจากพื้นที่ทางเท้าบริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัยมีความเสียหายในการใช้งาน จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนพื้นทางเท้ารอบมหาวิทยาลัย” นายคำนวน กล่าว



จันทร์เกษม... “ควารางวัลดีเด่น”
MEASING Energy Saving Building 2015

นายคำนวน กล่าวต่ออีกว่า การดำเนินการปรับปรุงทางเท้าจะมีการรื้อพื้นเก่าออก และจะใช้วัสดุในการปูพื้นทางเท้าเป็นการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก การปรับระดับให้เท่ากันทุกพื้น และพื้นผิวที่ปูจะเป็นผิวลักษณะหยาบ สามารถเดินแล้วไม่ลื่น พื้นทางเท้าชนิดนี้จะมีอายุการใช้งานได้นานขึ้น [อ่านต่อหน้า ๖](#)



BOOK in my mind

คอลัมน์ Book in my mind ในสัปดาห์นี้เรายังอยู่กับเด็กเก่ง มากความสามารถอย่าง “น้องบิว” หรือ นางสาวอรรวรรณ อยู่อัย นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ นักกีฬาออลเลย์บอลชายหาด เจ้าของเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๓ “กันเกราเกมส์” ที่จะมาแนะนำหนังสือเล่มโปรดของเธอให้เพื่อน ๆ ได้รู้จัก

“หนังสือเล่มนี้ชื่อว่า Day After Day หรือ “วันแล้ววันเล่า” เป็นหนังสือเรื่องสั้น เขียนโดย วงศ์ทัศนะ ชัยณรงค์สิงห์ หรือ “พีโหม่ง a day” ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ศาสดาเด็กแนว” เป็นผู้กำเนิดนิยายสาร a day นั้นเอง โดยหนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมความเรียงกว่า ๔๐ บท ในรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา ของพีโหม่ง ที่วัยรุ่นหลาย ๆ คน รู้จักกันเป็นอย่างดี แม้เวลาจะล่วงเลยมานานนับปี แต่เนื้อหาและแรงบันดาลใจจากผู้ชายคนนี้ยังไม่เคยล้าสมัย

ต้องบอกว่าเป็นงานเขียนแนวสบาย ๆ แต่ให้กำลังใจ นำเสนอเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของพีโหม่ง ซึ่งน่าแง่มุมเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน ที่ผู้คนต่างมองข้าม มาเรียบเรียงเป็นบทความให้

“ ต้องบอกว่าเป็นงานเขียนแนวสบาย ๆ แต่ให้กำลังใจ นำเสนอเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของพีโหม่ง ซึ่งน่าแง่มุมเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน ที่ผู้คนต่างมองข้าม ”

กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และให้แง่คิดแก่ผู้อ่าน สิ่งที่เป็นเสน่ห์ในงานเขียนของพีโหม่ง a day คือ การเลือกสรรคำ การเขียนเรื่องยากให้อ่านเข้าใจได้ง่าย ๆ เรื่องราวที่เล่าสร้างความสุขและแรงบันดาลใจให้กับคนอ่าน” น้องบิวเล่าถึงรายละเอียดของเนื้อหาในเล่มและเสน่ห์ของหนังสือเล่มนี้ได้เป็นอย่างดี และเล่าต่อว่า

“บิวอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว รู้สึกว่าได้ประโยชน์มาก ๆ ค่ะ สามารถสร้างกำลังใจที่ดี และสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน แง่คิดต่าง ๆ ที่ผู้เขียนสอดแทรกเอาไว้ในเรื่องสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในการดำเนินชีวิต และเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้ ถ้าใครได้อ่านจะทำให้หันมาใส่ใจเรื่องราวลึก ๆ รอบตัวมากขึ้น” น้องบิวเล่าถึงสิ่งที่เธอได้รับจากประโยชน์หนังสือเล่มโปรดของเธอได้อย่างน่าสนใจ

“นอกจากหนังสือเล่มนี้แล้ว บิวยังชอบอ่านหนังสือหลายแนว โดยเฉพาะหนังสือที่เกี่ยวกับ



เทคนิคการเล่นกีฬาออลเลย์บอลชายหาด เพราะสิ่งที่ได้นั้นเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันของตัวเองด้วยค่ะ” น้องบิวเล่าให้ฟังถึงหนังสือแนวอื่นที่ตนเองชอบ

“หากพูดถึงประโยชน์ของการอ่านแล้ว คงไม่มีใครว่าไม่ดี เพราะช่วยฝึกการรับรู้ ประสาทตาของคนเราได้ดีขึ้น และเมื่อเราอ่านมาก ๆ ยิ่งทำให้เรามิที่ทักษะการอ่านและการพูดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ” น้องบิวบอกถึงประโยชน์ของการอ่านหนังสือไม่ว่าจะเล่มไหนก็ล้วนแต่สร้างความรู้ด้วยกันทั้งสิ้น

“บิวอยากให้เพื่อน ๆ หันมาอ่านหนังสือกันมาก ๆ ค่ะ ไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือเรียนตลอดเวลา เพราะไม่ว่าเราจะอ่านหนังสือประเภทไหนก็สามารถเพิ่มความรู้ใหม่ ๆ ได้เหมือนกัน” น้องบิวเล่าทิ้งท้าย



เรียงภาษาอังกฤษให้เก่ง

ในสังคมปัจจุบันนี้ ภาษาอังกฤษเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน ... ทั้งด้านอาชีพ และด้านการศึกษา ดังนั้นจึงมีความจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งวิธีการเรียนรู้ของแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน เราลองมาฟังน้อง ๆ นักศึกษาจันทร์เกษมกันดูว่า เขามีเคล็ดลับดี ๆ อะไรกันบ้างกับการเรียนภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน

นายชนกันต์ จารุทิพย์คันธะ (เจ)
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ แขนงออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ส่วนตัวผมจะเจอภาษาอังกฤษทางโลกโซเซียลฯ อยู่บ่อย ๆ เคล็ดลับดี ๆ ของผม ก็ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ตนเองชอบครับ เช่น คำศัพท์จากการเล่นเกมออนไลน์ การดูหนังฟังเพลง ภาษาอังกฤษ รวมถึงการเรียนรู้จากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีความจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดด้านการใช้งาน ทำให้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ต้องใช้แปลความหมายอยู่บ่อย ๆ

นางสาวอภิตา อยู่สบาย (ฟ้า)
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

เคล็ดลับของฟ้า คือ เริ่มจากสิ่งที่ทำเป็นประจำ เป็นประจำ นั่นคือ การฟังเพลงภาษาอังกฤษ พร้อมกับแปลความหมายจากเพลงที่ฟัง และร้องตามเพลงด้วยค่ะ เป็นการเพิ่มทักษะการออกเสียง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการสื่อสารกับคนต่างชาติ ถือเป็นเคล็ดลับง่าย ๆ สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ





สารจากผู้บริหาร

สวัสดีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ พนักงานมหาวิทยาลัยรุ่นที่ ๑ ทุกคนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ หลังจากที่เพียรพยายามอดทนต่อสู้มาเป็นเวลานาน จนถึงวันนี้ก็เชื่อว่าทุกคนคงจะเหนื่อยน้อย การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการนั้นไม่เพียงแต่จะเป็นผลดีกับตัวเองเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยในภาพรวมด้วย ต้องขอชื่นชมกับความเพียรพยายามและขอขอบคุณแทนมหาวิทยาลัย เรายังมีน้อง ๆ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการอีกหลายคน ผมขอเอาใจช่วยและเป็นกำลังใจให้

วันเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกิน รู้สึกว่าเราเพิ่งจะฉลองปีใหม่ไปเมื่อไม่นาน แต่เดือนมกราคมกำลังผ่านไป ในขณะที่เรามีเรื่องสำคัญที่ต้องทำแข่งกับเวลานั้นคือเรื่องหลักสูตร ขณะนี้มหาวิทยาลัยพยายามที่จะผลักดันให้ทุกหลักสูตรผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยให้เร็วที่สุดและมากที่สุด เพื่อที่จะได้เปิดรับนักศึกษาได้เร็วที่สุด หลักสูตรที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ มหาวิทยาลัยจะยังไม่ประกาศรับสมัคร ดังนั้น ทุกหลักสูตรคงต้องเร่งดำเนินการ เร็วเท่าไรก็จะเป็นผลดีต่อสาขาเท่านั้น ในยุคที่การจัดการศึกษาต้องแข่งขันกันอย่างเช่นปัจจุบัน เราคงต้องคิดเร็วทำเร็ว

สัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวน อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว มีบางท่านที่เป็นชาวกรุงเทพฯ หรืออาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ มานานบอกว่ากรุงเทพฯ ไม่เคยหนาวแบบนี้เลย บางท่านร่างกายปรับตัวไม่ทันถึงกับเป็นไข้ ก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยสุดท้าย ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีพลังกายพลังใจที่จะต่อสู้กับภารกิจในความรับผิดชอบของแต่ละคนให้ผ่านพ้นลุล่วงไปด้วยดี สวัสดีครับ.



**นายราเชนทร์ เหมือนชอบ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์**





SUWA |

พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวาง หากมีการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือยและไม่จัดหาแหล่งพลังงานใหม่ในอนาคตมนุษย์ก็จะมีพลังงานไว้ใช้เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิต

ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัยอย่างประหยัด เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โดยสร้างระบบการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัย เน้นการมีส่วนร่วมกันประหยัดพลังงานของชาวจันทรเกษม โดยมีคณะกรรมการด้านการอนุรักษ์พลังงานเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือ มี



จันทรเกษม... “ควำรางวัลดีเด่น”

MEA ENERGY SAVING BUILDING 2015

“

การได้รับรางวัลดีเด่นนี้ ถึงแม้ไม่ใช่รางวัลระดับสูงสุดของการประกวด เนื่องจากยังมีรางวัลดีเด่นพิเศษ และรางวัลดีเลิศ แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่การประกวดครั้งนี้ได้แสดงศักยภาพของชาวจันทรเกษมที่ร่วมแรงร่วมใจอย่างแข็งขัน เพื่อคว้ารางวัลจากการประกวดมาครอง

”

การวางแผน ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

จันทร์กระจ่างฟ้าฉบับนี้จึงขอหยิบยกประเด็น การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ ๓ ประเภทอาคารมหาวิทยาลัย และศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า ภายใต้ชื่อการประกวด “MEA Energy Saving Building 2015”

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้ส่งอาคารเข้าร่วมประกวด ๕ อาคาร ได้แก่ อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร ๒๔ อาคาร ๒๙ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารจันทร-กาญจนานิกเชก การตัดสินใจพิจารณาจากคะแนนรวมของ ๔ ปัจจัย ได้แก่ ผลประหยัดค่าไฟฟ้าจากการปรับปรุงระบบอุปกรณ์อาคาร ความน่าสนใจของมาตรการที่ดำเนินการ ความตั้งใจของคณะทำงานและฝ่ายบริหาร และการมีส่วนร่วมของบุคลากร

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณธิการ : วีระชัย ตรีพรานกิจ กองบรรณาธิการ : พรทิพย์ ไกรถาวร, อ้อมฤทัย แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, กักรภาพ นิกธิดชาดี, ชุติกร หงษ์สิมแปด, ดนิตา แสงสาคร, สุวาท เฉลียวจิตต์วิช

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

“ การได้รับรางวัลนี้ ต้อง
 ขอบขอบคุณชาวจันทรเกษม
 ทุกท่าน ทั้งท่านผู้บริหาร
 คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
 แม่บ้าน รวมไปถึง เจ้าหน้าที่
 รักษาความปลอดภัย ที่ร่วม
 แรงแร่ร่วมใจกันรณรงค์การ
 ประหยัดพลังงาน กำหนด
 มาตรการประหยัดพลังงาน
 และปฏิบัติตามมาตรการ
 ประหยัดพลังงานที่กำหนด ”



ในองค์กร มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลดีเด่น และได้เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ที่ผ่านมา เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมอักษรา คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบุชา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล

นางสาวอนงค์ทิพย์ โตวานิชกุล เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย เล่าว่า การได้รับรางวัลนี้ ต้องขอขอบคุณชาวจันทรเกษมทุกท่าน ทั้งท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา แม่บ้าน รวมไปถึง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ร่วมแรงแร่ร่วมใจกันรณรงค์การประหยัดพลังงาน กำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน และปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานที่กำหนดอย่างเต็มที่

“การได้รับรางวัลดีเด่นนี้ ถึงแม้ไม่ใช่รางวัลระดับสูงสุดของการประกวด เนื่องจากยังมีรางวัลดีเด่นพิเศษ และรางวัลดีเลิศ แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่การประกวดครั้งนี้ได้แสดงศักยภาพของชาวจันทรเกษม ที่ร่วมแรงแร่ร่วมใจอย่างแข็งขัน เพื่อดำเนินการประกวดมาครอง และวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วในระดับหนึ่ง ก็ขอชื่นชมและรู้สึกภาคภูมิใจในฝีมือของชาวจันทรเกษมอย่างยิ่ง”

นางสาวอนงค์ทิพย์ โตวานิชกุล เล่าถึงความร่วมมือ ร่วมใจกันในการประหยัดพลังงาน ของชาวจันทรเกษม

การจัดการพลังงานเพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดยังต้องดำเนินต่อไป เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการประกวดอาคารประหยัดพลังงานโครงการอื่น ๆ เช่น Thailand Energy Awards ซึ่งต้องส่งอาคารของมหาวิทยาลัยทั้งหมดเข้าร่วมประกวด ขณะนี้คณะกรรมการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานกำลังพิจารณาเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการประกวดอยู่ ทั้งนี้ถือเป็นความท้าทายของชาวจันทรเกษมที่จะร่วมแรงแร่ร่วมใจกันประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น เพื่อเข้าสู่การประกวดครั้งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมต่อไป

“แล้วในปีนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดถึงมาตรการ และแนวทางการควบคุมการใช้พลังงานของหน่วยงานแต่ละที่ และก็จะมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ที่เกี่ยวกับด้านพลังงานโดยตรงเพื่อให้เป็นแนวทางการแก้ไขถึงปัญหาการลดใช้พลังงาน” นางสาว



อนงค์ทิพย์ เล่าถึงมาตรการในปีใหม่ที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้เรื่องการจัดการพลังงานยังมีอยู่ต่อไป เพราะเรามองเห็นถึงศักยภาพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย การมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ เพราะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของบุคลากรในการช่วยกันร่วมประหยัดการใช้พลังงานมากขึ้นกว่าเดิม

จันทร์เกษม เปิดรับตรง

ต่อจากหน้า ๑

อีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน โดยสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ท่านใดสนใจสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chandra.ac.th หรือสอบถามได้ที่ ๐ ๒๙๔๒ ๖๙๐๐-๙๙ และ ๐ ๒๙๔๒-๖๘๐๐

นอกจากนี้ ทางวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต หลักสูตร ๕ ปี รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระบบรับตรง วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ไปจนถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ผ่านระบบออนไลน์เช่นเดียวกัน

มจร.จัดระเบียบทางเท้าใหม่

ต่อจากหน้า ๑

“ในขณะที่การปรับทางเท้าอยู่ระหว่างการออกแบบคาดว่าจะประมาณสิ้นเดือน ม.ค. นี้จะได้แบบรูป ปริมาณงาน และราคาทำก่อสร้างออกมา เพื่อนำเสนอมหาวิทยาลัยและขออนุมัติใช้เป็นแบบปรับปรุงทางเท้า

เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ก็จะเริ่มดำเนินการปรับปรุงภายในเดือน เม.ย. คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับช่วงปิดเทอมของนักศึกษา เพื่อทำการปรับปรุงทางเท้าได้สะดวก และไม่กระทบกับการเรียนการสอนของทางมหาวิทยาลัย” นายค้ำนวน กล่าว



งานนิทรรศการตลาดนัด หลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐

ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคมที่ผ่านมา



Eduzones Expo 2016

“เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย Admissions ไร้ตรง ทุนการศึกษา”

ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น ๕ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ มกราคมที่ผ่านมา





มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
CHANDRAKASEM
RAJABHAT
UNIVERSITY

นักการอาหาร ออกแบบระบบ กรดดีฟาร์มปลูสัตว์ นัก
นักการตลาด นักแปล นักกีฬา นักศึกษา นักประดิษฐ์ นักดนตรี นักคิด
นักเขียน นักออกแบบ นักวิจัย นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบเว็บไซต์ นัก
นักออกแบบกราฟิก นักกีฬา นักศึกษา นักประดิษฐ์ นักดนตรี นักคิด
นักเขียน นักออกแบบ นักวิจัย นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบเว็บไซต์ นัก

เลือกในสิ่งที่ "ชอบ" เป็นในสิ่งที่ "ใช่"



สมัครเรียน
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
www.chandra.ac.th

f งานประชาสัมพันธ์ จันทรเกษม

โทร. 02 942 6900 - 99, 02 942 6800

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์



จันทร์กระจ่างฟ้า
ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๐ ประจำวันที่ ๑ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕
ปทพ.จันทรเกษม